



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นพิจารณาสำคัญ คือ

พิจารณาติดตามการจัดสรรและกระจายวัคซีนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม



คณะกรรมการได้มีการพิจารณาติดตามการจัดสรรและกระจายวัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงได้เชิญผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ดังนี้

- **แนวทางการจัดสรรและกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชน** คาดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนบริษัทผู้ผลิตวัคซีนจะได้มีการส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์และแอสตราเซนเนก้าเป็นจำนวนกว่า ๒๔ ล้านโดส

ซึ่งสามารถจัดสรรและกระจายครอบคลุมไปให้ประชากรร้อยละ ๗๐ ในทุกจังหวัด ส่วนการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและเหมาะสมกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาด รวมทั้งชนิดของวัคซีนที่มีอยู่หลายชนิดจึงได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยใช้สูตรการฉีดวัคซีนไข้วด้วยแอสตราเซนเนก้าเป็นเข็ม ๑ และไฟเซอร์เป็นเข็มที่ ๒ นอกจากนี้ ได้มีข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ในชนิดต่าง ๆ มาแล้ว โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ ๒ เข็ม ระยะห่างประมาณ ๔ เดือน ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยแอสตราเซนเนก้า และในกรณีประชาชนเคยได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนก้าครบ ๒ เข็ม ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ต่อไป ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังฉีดวัคซีนสูตรอื่น ๆ ครบตามเกณฑ์อยู่ระหว่างการพิจารณาวิจัยโดยจะต้องรอประกาศจากกรมควบคุมโรคในระยะถัดไป



- **การกระจายและการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็ม ๑ ยังไม่ครอบคลุมต่อความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด จึงได้มีการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ลงไปเพิ่มเติมและระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ปัจจุบันได้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมร้อยละ ๕๔.๕ รวมเป็นจำนวนวัคซีน ๒,๑๑๒,๗๖๐ กว่าโดส โดยคาดว่าจะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ร้อยละ ๗๐ รวมถึงเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคในจุดระบอบอย่างเข้มข้นต่อไป สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีประชาชนปฏิเสธการฉีดวัคซีนและปฏิเสธเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีการจัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด - ๑๙ เชิงรุก (Comprehensive Covid - ๑๙ Response Team) CCRT เพื่อทำงานในเชิงรุกให้มีการฉีดวัคซีนในพื้นที่ชุมชนและระดมตรวจคัดกรองแยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการกักตัวรักษาโดยเร็ว รวมทั้งมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิดในปัจจุบันและการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกกักรักษาตัวตามแนวทางของ Home Isolation อีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับแนวทางและมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากการเปิดประเทศ เช่น การฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างด้าวในประเทศ การฉีดวัคซีนให้กับคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม ๑ และการเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับมาตรการฉีดวัคซีนที่มีข้อดีในการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยกรมควบคุมโรคฯ จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะได้มีการพิจารณาติดตามความคืบหน้าในการจัดสรรและกระจายวัคซีนให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



ติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

- ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการจ้างเหมาเช่าเว็บไซต์ผิดกฎหมาย (Facebook Fan page “อาสาจับตาออนไลน์”) (๒) โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) (๓) โครงการพัฒนาล้างข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก (๔) โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

- แนวทางการแก้ไขและมาตรการการป้องกันปัญหาการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เกิดปัญหากรณีมีจมาชีพใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มเลขบัตรบัตรเครดิตและเดบิต จึงได้มีการพิจารณาแนวทางและมาตรการในการป้องกันและคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการเงินไม่ให้เกิดเหตุการณ์กรณีเช่นนี้ขึ้นอีก โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารจะร่วมกันหามาตรการป้องกันและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยทางการเงินและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่ถูกต้องต่อไป



ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้รหัส OTP เห็นควรให้นำมาใช้กับธุรกรรมทางการเงินทุกชนิด ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองไม่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ เนื่องจากรหัส OTP จะมีการผูกข้อมูลกับซิมโทรศัพท์มือถือทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบสถานะตัวบุคคลและประชาชนจะได้รับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และในการเข้าถึงข้อมูลไปในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินการให้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถบังคับใช้ในการเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างแท้จริง

- ติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการจัดการเลือกปฏิบัติ พ.ศ. ... สืบเนื่องจากร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยปัจจุบันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... (ฉบับภาครัฐ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรออนเสนอกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าและรับทราบเนื้อหาสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจึงเห็นควรเชิญผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ หัวหน้าโครงการศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมายจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนเพื่อหารือแนวทางในการจัดการเสวนาร่วมกันเรื่อง “กฎหมายจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล : หนทางสู่การปฏิรูปด้านความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม” ต่อไป

